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Berist til efnahags- og viðskiptanefndar

Umsögn um Þingmál nr. 136-136 mál. á löggjafarþingi 149.

íþróttafélaginu Þór Akureyri hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um endurgreiðslur til 
félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda

Við teljum þetta mál mjög jákvætt fyrir íslenska íþróttahreyfingu. íþróttafélögin í landinu halda upp 
mjög mikilværi starfi við uppeldi og framgang barnanna okkar. Oft er stærsta vandamálið í 
framþróun á starfinu aðstöðuleysi. Þetta þingmál gæti sett af stað mörg þörf verkefni til að bæta 
aðstöðuna. Það er viljí allra að unga fólkið okkar stundi æfingar og keppni við bestu aðstæður. 
Endurgreiðsla á hluta kostnaðar vegan íþróttamannvirkja mun klárlega liðka fyrirsamningum og 
ákvörðun að geta farið í framkvæmdir félagsmanna og iðkenda til heilla.

Það er ósk knattspyrnufélagsins íþróttafélagsins Þórs að frumvarp til laga um endurgreiðslur til 
félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annara framkvæmda, lagt fram af Jóní 
Gunnarssyni, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, Ásmundi Friðrikssyni, Njáli Trausta Friðbertssyni, Óia 
Birni Kárasyni, Páli Magnússyni, Vilhjálmi Árnasyni, Ágústi Óiafí Ágústssyni, Guðjóni S. Brjánssyni, 
Guðmundi Andra Thorssyni, Ólafi ísieifssyni, Ólafí Þór Gunnarssyni og Willum Þór Þórssyni, nái fram 
að ganga.

Við skorum á efnahags og viðskiptanefnd Alþingis að hjálpa til svo að þetta frumvarp nái fram að 
ganga
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